

7 มีนาคม 2560 -- *BRIEF:KTIS คาดปี 60 พลิกมีกำไร,ราคาขายน้ำตาลดีขึ้น-ธุรกิจไฟฟ้าทำกำไรมากขึ้น

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--รอยเตอร์

บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของไทย

*นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS กล่าวกับผู้สื่อข่าว โดยคาดปี 60 จะพลิกกลับมามีกำไร จากธุรกิจน้ำตาลที่ราคาขายปีนี้จะดีขึ้นจากปีก่อน รวมถึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งธุรกิจไฟฟ้าทำกำไรมากขึ้น

*"ปีที่แล้วเรามีโรงไฟฟ้า โครงการที่ 2 ที่เสร็จแล้วขนาด 50 เมกะวัตต์ ที่มีสัญญาขายไฟฟ้า 38 เมกะวัตต์ ที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าในเดือน เม.ย.59 จะสร้างกำไรเต็มปีในปี นี้ และโรงไฟฟ้าใหม่ โครงการที่ 3 จะเสร็จและจ่ายไฟฟ้าในเดือน มี.ค.ปี นี้และปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น เราจะมีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย" นายณัฐบัญญัติ กล่าว

*นายสิริวัชร เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร KTIS กล่าวกับผู้สื่อข่าว โดยคาดว่าปริมาณหีบอ้อย

ในการผลิตงวดปี 59/60 จะมีอ้อยเข้าหีบ 8.5 ล้านตัน ดีขึ้นจากงวดปี 58/59 ที่มีอ้อยเข้าหีบ 7.25 ล้านตัน

*ปัจจุบันขายน้ำตาลล่วงหน้าแล้วสัดส่วน 85% ของเป้าหมายปริมาณการผลิตทั้งปี นี้ ได้ราคาเฉลี่ยที่ 19.5-19.6 เซนต์ต่อปอนด์ ดีขึ้นจากราคาปีก่อน ซึ่งราคาเฉลี่ยที่ 11-12 เซนต์ต่อปอนด์ แต่ก็ยอมรับว่าขายสัดส่วนต่ำกว่าภาวะปกติ ที่จะขายล่วงหน้าสัดส่วนราว 90% ในช่วงเดียวกัน เนื่องจากส่วนที่เหลือ เตรียมไว้รองรับนโยบายลดตัวราคาน้ำตาลของรัฐบาล ที่จะส่งผลให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้นจากปัจจุบัน

*คาดอัตราผลผลิตน้ำตาลงวดปี 59/60 จะดีขึ้นเป็นราว 104 กิโลกรัมต่อ 1 ตันหีบอ้อย จากงวดปีก่อนที่ 96 กิโลกรัมต่อ 1 ตันหีบอ้อย

*ส่วนปริมาณหีบอ้อยที่จะเข้าทั้งระบบงวดปี 59/60 จะอยู่ที่ 94-95 ล้านตัน ใกล้เคียงงวดปีก่อน

*นายณัฐบัญญัติ กล่าวในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนว่า มีแผนตั้งบริษัทร่วมทุน ถือหุ้มเท่ากัน สัดส่วน 50% กับบมจ.โกลบอลกรีน เคมีคอล(GGC) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล เพื่อทำธุรกิจไบโอ คอมเพล็กซ์ ที่อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

*การร่วมทุนดังกล่าว โรงงานในเฟสแรกจะผลิตน้ำอ้อย เพื่อต่อยอดไปผลิตเอทานอล ส่วนเฟสที่ 2 มีแผนผลิตน้ำอ้อยต่อยอดไปผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี

*ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าไบโอแมสขนาด 25 เมกะวัตต์(MW) ของบริษัท จะขายไฟฟ้าเข้าระบบในวันที่ 16 มี.ค.

*เขา กล่าวในเอกสารเผยแพร่ว่า ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จากช่วงต้นปี 59 เฉลี่ยอยู่ที่ 13-14 เซนต์ต่อปอนด์ มาที่ 20-21 เซนต์ต่อปอนด์ ทำให้มั่นใจว่าผลประกอบการของกลุ่มในปี 60 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง--จบ--